



Ngày 19/5, lãnh đạo thành phố đồng ý sự chỉ trì của các đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố họp quy hoạch và nghe báo cáo mô tả sơ đồ án kiến trúc trên địa bàn thành phố.

Buổi họp tập trung thảo luận và phê duyệt án quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Theo đó, nội dung của S.O.M của M, khu vực Bán đảo Sơn Trà rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, tuy nhiên nội dung này cũng đòi hỏi "tôn trọng" khi triển khai xây dựng các công trình xây dựng, các khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là hệ sinh thái rừng thối và đa dạng trên rừng và các rạn san hô dưới biển. Do vậy, thành phố cần cân nhắc kỹ khi triển khai các án trên khu vực này. S.O.M cho rằng, nên xây dựng Sơn Trà theo hình thức hình thành một công viên quốc gia mới cho Việt Nam, lấy tự nhiên làm yếu tố chủ đạo, mô tả xây dựng các công trình, tạo sự hài hòa, cân đối và không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái rừng thối.

Đối với các tuyến đường giao thông, S.O.M cũng đưa ra khuyến cáo nên dựng vỉa hè triển khai các con đường vòng quanh bán đảo, chiều rộng 3 đến 4 mét tập trung đón khách, sau đó du khách sẽ được vận chuyển bằng các loại xe nhỏ, thân thiện với môi trường để đưa các điểm du lịch, các khu nghỉ dưỡng. Ưu tiên phát triển các con đường nhỏ, đường mòn xuyên rừng, đường thối và trồng bổ sung các loại cây thân gỗ lớn, quý hiếm làm phong phú thêm thảm thực vật tại đây.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đồng ý với phê duyệt án mà đồng chí trưởng S.O.M đưa ra, đồng thời cho phép S.O.M tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với 2 khu vực phía Tây của Bán đảo, trình thành phố phê duyệt trước khi giao cho chủ đầu tư triển khai xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, phối hợp triển khai thi công xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, sự triển khai từng bước một và tính đến tương lai lâu dài, không được phép làm cầu thủ, làm lộ địa điểm, nếu không chúng ta phải trả giá đắt.

Buổi làm việc còn nghe báo cáo các án Khu du lịch ven sông Hàn và các cầu Trần Thị Lý, Khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Bình Hiên và Bình Thuận, khu vực cảng Sông Thu cũ, Dự án Khu du lịch ven biển và Biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh, Khu vực công nghệ cao và mô tả sơ đồ địa điểm xây dựng các công trình, trình các công ty,

doanh nghi p khác..

Ng c Thu